

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอใหม่
๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบัว
หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

.....

.....

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสายัญญ์ แดงปรก	ประธานสภาฯ	สายัญญ์ แดงปรก	
๒	นายสอาด ไพรพฤกษ์	รองประธานสภาฯ	สอาด ไพรพฤกษ์	
๓.	นายธนวุฒิ วัตตพรหม	สมาชิกฯ เขต ๑	ธนวุฒิ วัตตพรหม	
๔.	นายคลอง ยุกคี	สมาชิกฯ เขต ๑	คลอง ยุกคี	
๕.	นายเมธี ฤทธิเดช	สมาชิกฯ เขต ๑	เมธี ฤทธิเดช	
๖.	นายเอกชัย เจริญผล	สมาชิกฯ เขต ๑	เอกชัย เจริญผล	
๗.	นายทริศศักดิ์ แสงเกื้อหนุน	สมาชิกฯ เขต ๑	ทริศศักดิ์ แสงเกื้อหนุน	
๘.	นายสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง	สมาชิกฯ เขต ๒	สุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง	
๙.	นายดลอะสัน คงทอง	สมาชิกฯ เขต ๒	ดลอะสัน คงทอง	
๑๐.	นายประวุธ วงศ์วานิช	สมาชิกฯ เขต ๒	ประวุธ วงศ์วานิช	
๑๑.	นายสันติ ขุนนุรักษ์	สมาชิกฯ เขต ๒	สันติ ขุนนุรักษ์	ขาดประชุม
๑๒.	นายบัญชา แหละปานแก้ว	สมาชิกฯ เขต ๒	บัญชา แหละปานแก้ว	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอนุเทพ สุวรรณรัตน์	รองนายกฯ	อนุเทพ สุวรรณรัตน์	
๒	นายภิญโญ ไพชำนานู	รองนายกฯ	ภิญโญ ไพชำนานู	
๓	นายหรรษ์ศักดิ์ เต็มเพชรหนึ่ง	เลขานุการนายก	หรรษ์ศักดิ์ เต็มเพชรหนึ่ง	
๔	นายชาสัน หนูไธ้	ที่ปรึกษานายกฯ	ชาสัน หนูไธ้	
๕	นายสถิตย์ เจริญดำ	ปลัดเทศบาล	สถิตย์ เจริญดำ	
๖	นายอภิรักษ์ รบบานา	หัวหน้าสำนักปลัด	อภิรักษ์ รบบานา	
๗	นายเอกชัย ชนะสิทธิ์	ผอ.กองการศึกษา	เอกชัย ชนะสิทธิ์	
๘	นางวรรณิ์ สำหนาว	นักจัดการงานทั่วไป	วรรณิ์ สำหนาว	

สมาชิกทั้งหมด ๑๒ ท่าน
 - ผู้มาประชุม ๑๑ ท่าน
 - ผู้ไม่มาประชุม ๑ ท่าน

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ประธานสภาฯ	กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	- ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ ให้ท่านสมาชิกอ่านและพิจารณาคุณะครับ... เชิญคุณคลอง ฮกคี่ ครับ
นายก้อง ฮกคี่	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายก้อง ฮกคี่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ ผมขอแก้ไขในหน้าที่ ๔ ที่นายก้อง ฮกคี่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๒ แก้เป็น เขต ๑ ครับ ขอคุณ ครับ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านจะอภิปราย หรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดที่ผิดพลาดอีกบ้างครับ... ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	- สมาชิกเห็นชอบ ๑๐ เสียง - สมาชิกไม่เห็นชอบ - เสียง - สมาชิกงดออกเสียง ๑ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องเสนอใหม่
	๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท สำหรับเรื่องเสนอใหม่ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ ๔ เชิญฝ่ายบริหาร ครับ

/นายอนุเทพฯ...

นายอนุเทพ สุวรรณรัตน์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ วันนี้ผมขอชี้แจงแทนท่านนายกฯ ครับ เนื่องจากท่านติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ ตามที่ได้ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า ทางเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามแบบที่เขากำหนดมาจะมีเฉพาะตัวอาคาร ในแบบแปลนไม่มีการตกแต่งหรือแบ่งห้องภายในอาคาร แต่ความเป็นจริงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีการแยกห้องเรียนตามช่วงอายุของเด็ก ซึ่งจะมีเด็กเล็ก ๒-๓ ขวบ และเด็กโต ๔-๕ ขวบ แบ่งเป็น ๒ ช่วงอายุ ซึ่งเด็กไม่สามารถเรียนรวมกันได้ เพราะเด็กเล็กกับเด็กโต จะมีการดูแลที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการพัฒนาให้เจริญวัยต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่แบ่งแยกเด็กทั้ง ๒ ช่วงวัยให้อยู่คนละห้อง และต้องต่อเติมหลังคา ระหว่างตัวอาคารกับห้องน้ำเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็ก ก็อยากให้เป็นสมาชิกพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญคุณธนวุฒิ วัตตพรหม ครับ

นายธนวุฒิ วัตตพรหม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวุฒิ วัตตพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ วันนี้มีการประชุมเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ ๔ ซึ่งตรงนี้ตัวอาคารก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผมก็ยินดีสนับสนุน แต่รายละเอียดที่จะให้พิจารณาไม่เห็นมีอะไร มีแต่รายการประมาณการราคาของวัสดุ ไม่มีภาพถ่ายหรือมีการแจ้งให้ไปดูสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา และถ้าพูดถึงความจำเป็นอยากให้วิเคราะห์ถึงความสำคัญการจ่ายขาดเงินสะสม เรามีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจ่ายเงินตรงนี้ ถ้าถามว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดได้ไหม ก็เปิดได้ เปิดไปก่อนแล้วค่อยปรับปรุงซ่อมแซมสามารถใช้เงินตรงอื่นได้ไหม โดยที่ไม่ต้องจ่ายขาดเงินสะสม และจะซ่อมแซมแบบไหน อย่างไรก็ไม่เห็นมีรายละเอียดอื่นมาเลย และในจุดที่จะซ่อมแซมมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเร่งดำเนินการ เราสามารถเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไปได้หรือไม่ ก็อยากให้เป็นสมาชิกพิจารณากันด้วยครับ เรามีงบประมาณส่วนไหนที่สามารถนำมาใช้ได้บ้างโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากสภา งบประมาณจากเทศ

/บัญญัติ...

บัญญัติอาจจะเป็นงบประมาณจากโครงการที่เราไม่ได้ดำเนินการในปีของ
กองการศึกษามีเท่าไร เช่น งบประมาณจากโครงการวันเด็ก งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็ยังไม่ได้นำมาใช้ หรือโครงการจัดการแข่งขันกีฬาก็ได้
และงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านสภาที่ตั้งไว้แล้ว งบกลางทำไมไม่นำมาใช้
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมไม่นำงบประมาณจากส่วนนั้นมาใช้ ซึ่งส่วน
นั้นไม่ต้องผ่านสภาก็สามารถนำมาใช้ได้เลย และอีกส่วนหนึ่งคืองบประมาณ
จากครุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งเยอะครับเป็นแสนหรือเป็นล้านทำไมไม่เอามาแปลง
หรือโยกเงินส่วนนั้นมาใช้ มันโยกได้ไม่ได้ผิดระเบียบ ถ้าเรื่องที่ผิดระเบียบ
ผมขอเถียงเลย เรื่องถมหลุมบ่อทำไมโยกจากตรงนั้นตรงนั้นมาได้ เราเป็น
ตัวแทนของชาวบ้าน เงินทุกบาททุกสตางค์การจะใช้อะไรผมอยากให้เพื่อน
สมาชิกช่วยกันกรองนิดนึงว่าสมควรหรือไม่สมควร เอาความจำเป็น
ความสำคัญเป็นหลัก ในการเสนอโครงการมานี้มันยังติดปัญหาว่าปรับปรุง
แบบไหนให้ชัดเจน ท่านรองฯ บอกว่ากันห้อง กันแบบไหน ตอนนี้อย่าถ้า
สามารถอยู่ได้มัย ที่ซ่อมแซมซ่อมแบบไหน ตรงไหนพังหรือเสาแตก ผมพูด
ตามที่ท่านเสนอหัวข้อเข้ามา และงบประมาณทุกอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้
ไม่จำเป็นต้องเอาเงินสะสมมาใช้ ทำอะไรไม่ได้ก็จะเอาเงินอย่างเดียว ผม
ถามแบบนี้แล้วเมื่อไหร่คลองใหญ่จะพัฒนา ผมพูดในหลักการที่ว่าขอจ่าย
ขาดเงินสะสมนะครับ เพราะผมไม่อยากผิดพลาด เพราะครั้งก่อนผมเคยยก
มือให้ไปแล้ว เรื่องการซื้อรถแล้วรอบนี้แล้วตอนนั้นที่ท่านขอความร่วมมือ
ตอนนี้ก็อยากให้ฟังท่านสมาชิกสภาบ้าง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนี้มีอยู่ใน
ในแผนพัฒนาหรือไม่ เวลาที่ทางผมขอท่อที่ตรงบริเวณถนนสายโรงยาง
สท.เมธิ ฤทธิเดช ท่านบอกว่าไม่อยู่ในแผนฯ ทำไม่ได้ ก็อยากสะท้อนให้
เพื่อนสมาชิกฟังว่าเมื่อเวลาที่ท่านขอให้ทำจะถามว่าอยู่ในแผนหรือไม่ ถ้าไม่
มีทำไม่ได้ และงบฉุกเฉินมันจำเป็นต้องใช้หรือไม่ ณ ตอนนี้นะครับ ไม่ใช่
ไม่ทำให้ทำ ให้ทำแต่ต้องมีรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอฝากไว้ให้
พิจารณากันนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายอนุเทพ สุวรรณรัตน์

ขอบคุณ คุณธนวุฒิ วัตตพรหม ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รอง
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ก็ขอชี้แจงบางส่วนนะครับ ตามที่ปรากฏ
ในแบบแปลนที่ช่างเขียนมา ในการกันห้องแยกระหว่างเด็กเล็ก กับเด็กโต
เราใช้วัสดุลูมึเนียม เพราะเด็กทั้ง ๒ ช่วงวัย จะต้องแยกกันดูแล เพื่อเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสม และระหว่าง

ตัวอาคารกับห้องอาหารที่ห่างกันซึ่งตรงทางเดินระหว่าง ๒ อาคารจะไม่มีหลังคา ก็จำเป็นต้องทำหลังคาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ในช่วงฤดูฝนด้วยครับ ซึ่งเด็กๆ ในวัยนี้ก็จะมีความซุกซนอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงหรือคลาดสายตาชนิดนี้ก็อาจเกิดอันตรายได้ ก็จะทำรั้วกันบริเวณรอบอาคารเพื่อเด็กๆ จะได้ปลอดภัยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ คุณอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญคุณสอาด ไพรพฤกษ์ ครับ

นายสอาด ไพรพฤกษ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสอาด ไพรพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ วันนี้มีญาติเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้พิจารณา จริงๆแล้ว เราก็จะเข้าสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ ก็เข้าใจครับว่าฝ่ายบริหารต้องเร่งดำเนินการให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน และท่านประธานสภาขอเปิดสมัยวิสามัญ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเราได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมา ๒ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมก็เข้าใจฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีความปลอดภัย เพื่อรองรับการมาอยู่ของเด็กๆ ซึ่งต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยที่จะนำเด็ก ๆ มาฝากไว้ให้ดูแล ก็ต้องให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง และตามที่ท่าน สท. ธนวุฒิ วัตรพรหม พุดมาผมก็เข้าใจ และฝ่ายบริหารก็ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมาแล้ว ๒-๓ ครั้ง ในปีนี้ ซึ่งถือว่ามากแล้วนะครับ ยังมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน ไฟฟ้า หรือประปา ซึ่งทุกอย่างมันจำเป็นหมดนะครับ เพราะเรามีงบประมาณที่จำกัด ไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท และเป็นรายจ่ายประจำเป็นส่วนมาก ผมก็เข้าใจ เพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหารก็ต้องเข้าใจพวกเราด้วย ในเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรต่างๆ มีหลายช่องทางนะครับที่จะนำเงินออกมาใช้ เพราะที่ทราบมาทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะมีเงินสะสมของศูนย์อยู่แล้วนะครับ ก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละศูนย์เป็นผู้ดูแล และถ้ากรรมการมีศักยภาพเพียงพอก็จะสามารถหาช่องทางนำเงินมาใช้ หรืออาจจะร่วมกับผู้ปกครองเปิดรับบริจาคหรือมีการเลี้ยงน้ำชาระดมทุน และที่ท่าน สท.ธนวุฒิ วัตรพรหม พุดมา ผมก็เข้าใจนะครับ ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกองการศึกษาเป็นผู้ดูแล ก็จะมีงบประมาณต่างๆ มากมาย แต่ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมนั้นเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับ ที่นี้ที่ท่านเสนอแนะเมื่อก็เป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ต้องไปแตะต้องเงินจ่ายขาดเงินสะสมส่วนกลาง ปีนี้ที่ผมเห็นในเทศบัญญัติเรามีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ อย่างเช่น โครงการจัด

/งานวันเด็ก...

งานวันเด็ก โครงการแข่งขันกีฬา หรือเรื่องอื่นๆ ของกองศึกษา เป็นไปได้ไหมที่เราจะโยกเงินตรงนั้นมาใช้ ถ้าโยกได้เราก็ไม่ต้องแตะเงินสะสม ผมก็เข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับ บางคนก็ขุ่นข้องหมองใจว่าอะไรๆ ก็จ่ายขาดเงินสะสม และอีกอย่างนะครับวันนี้ฝ่ายบริหารก็โยนเผือกร้อนมาหาพวกเราเลยนะครับ และอีกอย่างนะครับวันก่อนที่จะทำโครงการฯ ก็อยู่ในพื้นที่เขต ๒ ทั้งนั้น ก็ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภา ผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับในฐานะที่ผมก็อยู่ตรงนี้นานาน เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันดูนะครับ หาทางออกให้ได้ อย่าให้เหมือนวันก่อนอีก ผมขอฝากท่านประธานสภาตามที่ผมเสนอแนะเมื่อคืนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายกหล่อ ฮกคี่

ขอบคุณ คุณสอาด ไพโรพฤกษ์ ครับ เชิญ คุณคล่อง ฮกคี่ ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกหล่อ ฮกคี่ สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ ก็อยู่ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบ้า หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ตอนนี้นำมาพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งวาระนี้ถือว่าสำคัญทุกครั้งที่มีการเปิดประชุม ไม่ว่าสมัยสามัญ หรือวิสามัญ ต้องมีการขอจ่ายขาดเงินสะสม ที่จริงแล้วการขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเรื่องใหญ่สำหรับภาระที่จะต้องใช้เวลาจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนในตำบลคลองใหญ่ นะครับ ไม่ใช่ขอจ่ายขาดเงินสะสมมาเพื่อจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นะครับต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับท่านประธานจริงๆ แล้วผมไม่อยากขึ้นมาพูดแต่ต้องพูดจริงๆ แล้วเวลาเราเลือกตั้ง เราต้องแบ่งเขตเลือกตั้งให้ชัดเจน เขต ๑ เขต ๒ แต่ในที่ประชุมเราต้องร่วมกันพิจารณา ไม่ใช่ว่าเขตผม ผมต้องอภิปราย เขตคนอื่นก็อภิปรายกันเอง ไม่ใช่ นะครับ เราต้องพิจารณาร่วมกัน จะผิดจะถูก ดีหรือไม่ดี เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ประชาธิปไตยต้องเคารพเสียงข้างมาก ในการขอมติแต่ละครั้ง เรามี ๑๒ เสียง ถ้ายกมือ ๗ เสียงถือว่าชนะนะครับผมรู้สึกที่ตั้งแต่ตอนสมัยที่ซื้อรถก็จ่ายเงินสะสม ผมว่าก่อนการอภิปรายเราต้องทราบถึงสถานะทางการคลังของเราก่อนนะครับ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าตอนนี้เราสามารถจ่ายได้จำนวนเท่าไร ที่สามารถใช้ได้ กองการศึกษามีเท่าไร ที่จริงเรื่องนี้เราต้องรู้ก่อนที่จะเอาเรื่องนี้เข้าวาระการประชุม ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอโครงการอย่างน้อยๆ ทางฝ่ายกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบก่อน ว่าถ้าจ่าย ๔ แสนนี้แล้วเรายังเหลือเงินที่จะใช้ได้อีกเท่าไร เพื่อว่ามีโครงการอื่นที่จำเป็นต้องทำอีก จะได้บอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนได้ เพราะเดือนพฤษภาคมก็เข้าสมัยประชุมเพื่อว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญ ก็ขอฝากท่านประธานสภาช่วยชี้แจงเรื่องเงินสะสมที่เรามีและสามารถใช้จ่ายได้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

/ประธาน....

ประธานสภาฯ
นายสถิตย์ เครือดำ

ขอบคุณ คุณคลอง ฮกดี มากครับ เชิญเลขานุการสภา ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสถิตย์ เครือดำ เลขานุการสภา
ครับ ในส่วนของเงินสะสมต้องขอยกท่านสมาชิกสภาด้วยครับที่ไม่ได้นำมา
ชี้แจงในครั้งนี้ เพราะคิดวันก่อนที่ประชุมก็ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว
ตอนนี้เงินสะสมหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้ตอนนี้ก็มีจำนวน
๕,๖๙๘,๗๐๐ บาท นี่คือนี่ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาได้ แต่ว่านอกจากเงิน
สะสมแล้วเรายังมีเงินทุกสำรองเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ณะครับ แต่ตอนนี้
เรายังมีเงินสะสมก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทุนเงินสำรองนะครับ เงินทุนสำรอง
เงินสะสมมีอยู่ประมาณ ๘,๔๖๐,๐๐๐ กว่าบาทนะครับ การใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ใช้ได้ในโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนะครับ ก็ต้องขอยก
ด้วยที่ไม่ได้ชี้แจงตั้งแต่ต้นครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายเอกชัย ชนะสิทธิ์

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ เชิญคุณเอกชัย ชนะสิทธิ์ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเอกชัย ชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาฯ ครับ ต้องขออนุญาตชี้แจงจากกองการศึกษาฯนะครับ สิ่งแรกคือ
เราได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาก่อสร้างอาคาร ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากจะขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าไปดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง ให้ดูสถานที่
จริงนะครับ สภาพความเป็นอยู่จริง เพราะว่าบางท่านดูแต่ในเอกสาร ฟัง
จากข้างนอกมา แล้วคิดกันไปเองก็อยากให้เข้าไปดูพวกเขาบ้าง สภาพ
ความเป็นจริงตอนนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้ำ เราก่อสร้างมาตั้งแต่
สมัยของพัฒนาชุมชน สิ่งที่ได้ก็อยู่ตอนนี้อันตรายมากครับ สภาพอาคาร
ตอนนี้คือผุพัง ฝ้าเพดานบางส่วนปลวกกัดกินไม่รู้ว่าจะร่วงลงมาเมื่อไหร่
และเราก็พยายามซ่อมแซมมาเองตลอดในส่วนที่สามารถที่จะทำได้ และก็
โชคดีที่เราได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ที่
คงทนถาวร ปลอดภัยเป็นอาคารเปล่านั้น ตามรูปแบบที่เขากำหนดมาห้าม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง เราได้มาแบบ ศพด.๒ คือ ๕๐-๘๐ คน
จะเป็นอาคารโล่งๆ คือ มีห้อง ๒ ห้อง ด้านหลังจะเป็นห้องครัวกับห้องน้ำ
ซึ่งระหว่างอาคารทั้งสองหลังไม่มีหลังคา ออย่าว่าแต่เด็ก ๒-๓ ขวบเลยครับ
ผู้ใหญ่อย่างเรา เวลาฝนตกจะออกไปเข้าห้องน้ำก็ต้องวิ่งตากฝนไปนะครับ
ก็กลัวว่าจะลื่นล้มนะครับ พื้นเปียกและอันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วน
ตรงนี้ที่ต้องปรับปรุงต่อเติมเพื่อความปลอดภัย และเงินงบประมาณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้ำที่เราสะสมมานานหลายปีเรามีนะครับ แต่ก็
ได้ใช้จ่ายไปกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ประมาณสี่แสนกว่าบาท
และกับการถมที่ดินบางส่วนที่เราต้องสมทบไป และที่ผ่านมาเราก็พยายามที่
จะสร้างและทำด้วยตัวเองมาตลอด แต่ครั้งนี้เรามาขอโอกาสจากผู้ใหญ่
ใจดีทุกๆ คนในที่แห่งนี้ให้นึกถึงเด็กตาต๋า ด้วยนะครับ และในส่วนที่เราทำ
เราแบ่งห้องก็เพราะว่าเด็กที่เรียนในศูนย์ฯ จะแบ่งเป็น ๒ ช่วงชั้น มีเด็กเล็ก
๒-๓ ขวบ และเด็กโต ๔-๕ ขวบ และเด็กทั้ง ๒ ช่วงวันนี้น้ำเราไม่สามารถให้อยู่
รวมกันได้ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องแบ่งแยกห้องให้กับเด็กทั้ง ๒ ช่วงวัน
นะครับ และในส่วนของเราที่จะสร้างเพื่อกันบริเวณให้กับเด็กๆ เพราะเรายัง
/ไม่มีงบ....

ไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างกำแพง จากข่าวที่เราได้ยินบ่อยๆ ช่วงนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กๆ มีอยู่เรื่อยๆ นะครับ มีข่าวการทำร้ายเด็ก การกราดยิงบ้าง ครูไม่มีอาวุธใดๆ ในการป้องกันนะครับ มีแต่ชื่อคักกับปากกาที่ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ และเรายังไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างกำแพงที่ถาวรก็เลยต้องขอเป็นรั้วเพื่อกั้นบริเวณของเด็กๆ ไปก่อนครับ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เปิดใช้ไปก่อนครับ เพื่อจะได้ทันเปิดภาคเรียนไปก่อนครับ เพราะว่าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานี้สร้างเสร็จและส่งมอบงานมาสักกระยะหนึ่งแล้วครับ แต่เราไม่สามารถที่จะเปิดภาคเรียนได้ เพราะว่าส่วนต่างๆ ยังไม่พร้อม จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกสภาในการที่จะของบประมาณจากส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้เปิดเรียนทันในภาคเรียนนี้ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้ะครับ แต่ในส่วนนี้ถ้าหลายๆ คนคิดว่าอาจจะไม่ทันเราก็สามารถทำไปก่อนได้ และจะเปิดหลังไปอีกหนึ่งก็ไม่ใช่ไร่นะครับ และงบประมาณของกองการศึกษาที่เราจะใช้ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน และในส่วนของงบประมาณที่จะโยกหรือโอนมาใช้จ่ายอย่างไรก็ขอให้ทำหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องงบประมาณ นะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง

ขอบคุณ คุณเอกชัย ชนะสิทธิ์ มากครับ เชิญคุณสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๒ ผมก็ได้ฟัง ผอ.กองการศึกษาฯ พุดมา และสมาชิกหลายท่านที่ร่วมกันอภิปรายมา ผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับ และถ้าไม่เป็นการรบกวนผมขอเสนอให้สมาชิกสภาทั้งหมดควรที่จะเข้าไปดูสถานที่ก่อนการพิจารณา เพื่อจะได้เห็นหน้างานและหาทางออกด้วยกัน ผมเชื่อ ผอ.ครับ ถ้าไม่เห็นหน้างานอาจจะนึกภาพไม่ออก ผมสงสารเด็กจริงๆ เราต้องช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ นะครับ เพราะเด็กเล็กๆ ๒-๓ ปีไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับ ผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาในพื้นที่ ก็ได้เข้าไปดูอยู่เรื่อย ๆ ผมก็อยากให้เข้าไปดูกันนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ คุณสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง ครับ ผมว่าถ้าเข้าไปดูวันนี้ก็จะเสียเวลา อยากให้มีการอนุมัติเลย หรือว่าชะลอไว้ก่อน ให้สมาชิกปรึกษากันดูครับ เชิญคุณประวุธ วงศ์วานิช

นายประวุธ วงศ์วานิช

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวุธ วงศ์วานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๒ ผมขอเสนอให้ขอมติเลยครับ เพื่อให้การแก้ปัญหาดำเนินต่อไปได้ครับ ขอขอบคุณครับ เชิญคุณธนวุฒิ วัตตพรหม ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนวุฒิ วัตตพรหม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ ตามที่ทั้ง ๒ ฝ่ายมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับ ผมก็สนับสนุนให้เปิดเรียนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จุดประสงค์หลักและเจตนารมณ์ของวันนี้ คือเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องที่จะเปิด

นายธนวุฒิ วัตตพรหม

/หรือไม่....

หรือไม่เปิด ผมว่าเปิดได้อย่างแน่นอน แต่เรื่องความปลอดภัยนั้น ต้องฝาก
ท่านประธานและฝ่ายบริหารเคลียกันอีกทีว่าจะซ่อมแซมกันแบบไหน และ
เรื่องงบประมาณที่จะทำ ผมก็ขอฝากว่าให้โยกย้ายงบประมาณกันดูว่าจะ
เอาส่วนไหนมาทำได้บ้าง นี่ก็ประเด็นหลัก ถ้าอยากให้มีการอนุมัติวันนี้ ก็มี
อยู่ ๒ เด่น คือรับอนุมัติหรือจะให้เลื่อนไปก่อน ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมาก
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่แค่อยากให้เห็นใจว่า เจตนาในวันนี้
คือเรื่องอะไร ไม่ใช่เข้ามาให้เปิดโรงเรียน แต่จุดประสงค์หลักคือการ
ซ่อมแซม เดี่ยวเสร็จจากการประชุมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูสถานที่กัน อยาก
ให้ไปดูว่าซ่อมแซมกันแบบไหน เด็กเปิดก่อนแล้วมาซ่อมแซมทีหลัง หมายถึง
ว่า ฝากถึงฝ่ายบริหารว่า เอาเงินตรงอื่นเข้ามา ทำไมเวลาทำอย่างอื่น
สามารถทำได้ และตรงนี้ถึงทำไม่ได้ ทุกคนก็ต้องช่วยกันสอดส่องตรวจสอบ
ด้วยว่าเงินที่ไปที่ไปมาแบบไหน ไม่ใช่เงินสะสมมีอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องใช้ แต่
เขาเลือกคุณมาเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นหูเป็นตาให้กับชาวบ้าน วันนี้ผมขอ
เสนอว่าให้อนุมัติหรือให้เลื่อน มี ๒ อย่างครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายเมธี ฤทธิเดช

ขอบคุณครับ คุณธนวุฒิ วัตตพรหม ครับ เชิญเชิญครับ คุณเมธี ฤทธิเดช
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเมธี ฤทธิเดช สมาชิกสภา

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ ในเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจะปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบัว หมู่
ที่ ๔ ผมเองก็ได้นั่งฟังอยู่ไม่ว่าเพื่อนสมาชิกหรือฝ่ายบริหารพูดมา ผมได้ข้อ
สรุปว่าสมาชิกหลายท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ในเรื่องของการชี้แจง ในเรื่องของรายละเอียด บางทีสมาชิกหลาย
ท่านคงยังไม่เข้าใจในเรื่องรูปแบบการดำเนินการอะไรต่างๆ เงินงบประมาณ
ต่างๆ อีกหลายเรื่อง ในส่วนของความจำเป็น อันดับแรกผมอยากเสนอให้มี
การพิจารณาเลยครับวันนี้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนของเด็กๆ ที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการ และที่ผ่านมาผมขอชื่นชม ท่านฤทธิศักดิ์ หวานแก้ว ซึ่งท่านเคย
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาท่านนายก เมื่อคราวที่แล้ว และท่านได้ดูแลกอง
การศึกษาฯ ในขณะนั้น ช่วงนั้นงบประมาณยังไม่มี ท่านก็ใช้เงินส่วนตัว
สำรองไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ นี่ก็ความจำเป็นเร่งด่วน ผมเองก็
อยากให้เพื่อนสมาชิกพิจารณาหรือพูดคุยกันก่อนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายสถิตย์ เควีจดำ

ขอบคุณ คุณเมธี ฤทธิเดช ครับ เชิญ ท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด
ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสถิตย์ เควีจดำ เลขาธิการสภา
ครับ ผมขออนุญาตครับ จริงๆ แล้วผมอยู่ฝ่ายข้าราชการประจำ เรื่องการจะ
สร้างหรือไม่สร้างเป็นอำนาจของสมาชิกสภานะครับ ผมส่วนมากก็จะชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกฎหมาย ขออนุญาตเสริมนิดนึงสำหรับเรื่องนี้ สืบ
เนื่องจากว่าท่าน สท.ธนวุฒิ วัตตพรหม ได้อภิปรายในครั้งก่อนว่าศูนย์พัฒนา

/เด็กเล็ก...

เด็กเล็กจะทำการเปิดภาคเรียนได้ทันไหม และท่านนายกฯ ก็ได้รับปากไปแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ทันเปิดภาคเรียน ก็เลยมีการปรึกษาหารือกับกับกองช่าง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งคณะครูบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพนี้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากว่าห่วงความปลอดภัยของเด็กๆ เพราะฤดูฝนก็จะถึงแล้วเด็กวิ่งข้ามไปข้ามมาระหว่าง ๒ อาคาร จะเกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ จริงๆ แล้ว ก็มีรายละเอียดอีกเยอะที่จะต้องทำ แต่เราก็ค่อยๆ ดำเนินการไป เอาที่จำเป็นต้องทำก่อนครับ กว่าจะสมบูรณ์แบบก็ต้องใช้เวลา นะครับ ก็อยากให้สมาชิกสภาช่วยกันพิจารณา นะครับ แต่ผมรับรองว่าถ้าไม่ได้ทำ เราก็ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ครับ เงินงบประมาณ ๔ แสน นิด ๆ ไม่มากครับ และถ้าท่านสมาชิกจะทำโครงการอื่น ๆ อีก งบประมาณยังมีอีกนะครับ หมดยุคเงินสะสม เราก็มีเงินสำรองเงินสะสมซึ่งเราก็ใช้จ่ายมาตลอด แต่ว่าจะโอนงบประมาณเพื่อมาก่อสร้างเรื่องนี้ไม่ได้ นะครับ เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะมีจุดประสงค์ของมันอยู่แล้วครับ นอกจากว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลามาแล้ว แต่งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในโครงการ ก็จะมีการโอนไปใช้แล้วเป็นส่วนมากนะครับ และก็ไม่มากพอที่จะทำโครงการที่ใช้งบประมาณมากๆ ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ เชิญคุณอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีครับ

นายอนุเทพ สุวรรณรัตน์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดเทศบาลครับ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตัวบทกฎหมาย ตามระเบียบที่กำหนด สมาชิกก็ต้องทำความเข้าใจด้วย เด็กต้องมีความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ช่วงนี้ไม่เป็นไร แต่ช่วงหน้าฝนเด็กตัวเล็ก ๆ เป็นอันตรายได้ และเด็กๆ ในวัยนี้จะอยู่ในช่วงกำลังซุกซน ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับ ตรงไหนอันตรายหรือไม่ ถ้าป้องกันได้ก็อยากให้ป้องกันไว้ก่อนนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณ คุณอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รองนายกเทศมนตรีครับ เชิญคุณสอาด ไพรพฤกษ์ ครับ

นายสอาด ไพรพฤกษ์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสอาด ไพรพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ ในวาระนี้ ผมดูแล้ว เป็น ๒ ประเด็นอยู่นะครับ ตามที่เพื่อนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เอาอย่างนี้ก็ได้ครับ ในเมื่อสภาเราก็ได้ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญมาแล้ว เพราะสมัยวิสามัญมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ครับ และเดือนพฤษภาคม ก็เข้าสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ แล้ว บางที่ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาพูดกันตรงนี้ไม่ได้เห็นสถานที่จริง อาจจะไม่รู้ถึงปัญหาความจำเป็น เราไปดูหน้างาน เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุย ปรึกษาหารือทางออกกัน แล้วค่อยมาประชุมกันอีกครั้งในสมัยวิสามัญก็ยังไม่หมดเวลา วันนี้อาจเลื่อนการพิจารณาไปก่อน ให้ไปดูหน้างานกันก่อนแล้วค่อยมาพิจารณากันครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญครับ คุณชาสัน หนูโสีะ ครับ

/นายชาสัน...

นายชาสัน หนูโสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชาสัน หนูโสภา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ผมในฐานะที่ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรี ก็ขอฝากเรื่องขอเด็ก ๆ ความปลอดภัยของเด็กๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็น โครงสร้างหลักของฝ่ายบริหารพร้อมที่จะพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น และในการดำเนินการครั้งนี้ ก็ไม่ได้ผิดระเบียบอะไรนะครับ แค่อยากให้ ยุวชนของตำบลคลองใหญ่มีความเท่าเทียมกับที่อื่นๆ และในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารครั้งนี้เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ของเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ด้วย อาคารต้องมีความมั่นคง ห้องน้ำ มาตรฐาน ห้องครัวต้องมีเป็นสัดส่วนที่แยกออกมาให้ชัดเจน ผมก็ขอ เสนอแนะนะครับ เพราะว่าเทศบาลตำบลคลองใหญ่จะมั่นคงได้ก็ต้องมี ความเชื่อมั่นและความนับถือจากพี่น้องประชาชน วันนี้เราทำดีแล้วหรือยัง มีอะไรที่เราทำเพื่อพี่น้องประชาชนของเราบ้าง ก็อยากให้สมาชิกสภาของ เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาองค์กรและ ตนเอง พัฒนาลูกหลานตัวเอง ก็ขอฝากให้พิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอื่นๆ อีกไหมครับ...เชิญคุณศิริศักดิ์ แสงเกื้อหนุน ครับ

ประธานสภาฯ

นายศิริศักดิ์ แสงเกื้อหนุน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศิริศักดิ์ แสงเกื้อหนุนสมาชิกสภา เทศบาล เขต ๑ ครับ เพื่อให้สมาชิกสภาปรึกษาหารือก่อนการพิจารณา ผม เสนอให้พักการประชุม ๑๐ นาที

ให้พักการประชุมสภา ๑๐ นาที ครับ

ประธานสภาฯ

เริ่มประชุมกันต่อเนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ ... ไม่มีนะ ครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้มีการ ขออนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านโหล๊ะบัว หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- สมาชิกเห็นด้วย ๑๐ เสียง
- สมาชิกไม่เห็นด้วย - เสียง
- สมาชิกงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ในวาระอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายในประเด็นใดบ้าง เชิญครับ คุณชาสัน หนูโสภา ครับ

นายชาสัน หนูโສະ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชาสัน หนูโສະ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ในวาระอื่นๆ ผมในฐานะที่ปรึกษาท่าน
นายกเทศมนตรี ก็ขอฝากโครงการเข้าสู่เน็ตเด็กในตำบลคลองใหญ่ ซึ่ง
ส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ โครงการจะจัดใน
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มีสยิดบ้านทุ่งนุ่น ก็
ขอเชิญฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ โครงการมีปีละ ๑ ครั้ง ปี
นี้เรามีเด็กเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕ คน ครับ เป็นโครงการของกอง
การศึกษา นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญ คุณคลอง ฮกคิ ครับ

นายคลอง ฮกคิ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายคลอง ฮกคิ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๑ ในวาระอื่น ๆ ผมก็ขอฝากเรื่องที่เราจะ
ทำบุญที่น้ำตกลาดเตย ซึ่งเมื่อก่อนเราจะทำกันเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๒๘
เมษายน ซึ่งเป็นวันที่เรายกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือ อบต. เรากำหนดเป็นวันก่อตั้ง อบต. และก็มีการทำบุญ ๒
ศาสนาติดต่อกันมาหลายปี เพิ่งมาหยุดทำกิจกรรมช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
ของโรคโควิด- ๑๙ ซึ่งเราก็หยุดมา ๒-๓ ปี แล้ว และปีนี้สมาชิกท่านใดมี
ความคิดเห็นกันอย่างไร เราจะมีการจัดทำบุญกันหรือไม่ ให้เพื่อนสมาชิก
ปรึกษากันดูนะครับ ซึ่งในการไปทำบุญเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทาง
เทศบาลนะครับ ข้าวปลาอาหาร ก็ให้นำกันไปยกปิ่นโตหรือใครจะสะดวกหุง
ข้าวหม้อ แกงหม้อไปก็ได้ครับแล้วแต่จะสะดวก เพื่อนๆ ก็มีความเห็นกัน
อย่างไร บ้าง ก็ให้เสนอกันมาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญฝ่ายบริหารครับ

นายอนุเทพ สุวรรณรัตน์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนุเทพ สุวรรณรัตน์ รอง
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ผมก็เห็นด้วยครับ ก็เป็นการทำบุญใหญ่
ประจำปีที่ทำกันมาตลอดก็อยากให้ทำต่อไป ผมก็จะสั่งเป็นข้าวเหนียวไป
ทำบุญด้วยครับ วันนั้นผมคงไม่ได้ไปร่วมนะครับ พอตีมีงานตรงกันพอดี ผม
ก็ขอสนับสนุนเต็มที่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายสถิตย์ เควีจดำ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสถิตย์ เควีจดำ ปลัดเทศบาลตำบล
คลองใหญ่ครับ วันนั้นต้องขออนุญาตด้วยครับ ผมกับท่านนายกฯ ติด
ภารกิจอบรมที่จังหวัดชลบุรีครับ ไม่ได้อยู่ร่วมทำบุญด้วย แต่ก็ฝากร่วม
ทำบุญไปด้วยครับ และมีอีกเรื่องที่จะแจ้งให้สภาทราบ คือ ผมขอยื่นหนังสือ
ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ ซึ่งผมก็ได้ทำ
หน้าที่นี้มา ๒ ปีกว่าแล้ว ก็อยากให้สมาชิกเป็นผู้ทำหน้าที่นี้บ้าง อยากให้
ฝ่ายการเมืองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณครับ

/ประธาน...

ประธานสภาฯ
นายสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ คุณสถิตย์ เควีจดำ ครับ เชิญคุณเชิญคุณสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุหรี เต็มเพ็ชรหนึ่ง สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต ๒ ผมก็เห็นด้วยครับควรจะมีการจัดทำบุญทั้ง
๒ ศาสนา ที่น้ำตกลาดเตย ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนาน ก็
อยากให้ทำต่อไป ผมก็จะนำข้าวแกงไปสมทบด้วยครับ ๑ ชุด ขอขอบคุณครับ
- รับทราบ

ขอบคุณ ท่านรองนายกฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้อภิปรายในวาระ
อื่นๆ เราก็ใช้เวลาอภิปรายกันมาพอสมควรแล้วนะครับ พุดคุยกันมาหลาย
เรื่องแล้ว เหมาะสมแก่เวลา ผมขอปิดการประชุมนะครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เควีจดำ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

บันทึกการประชุม

ลงชื่อ

(นายสายัญ แดงปรก)

ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม